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ไทย-บราซิล สานสัมพนัธ์การค้าการลงทุนแน่นแฟ้น 
 

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้หารือกับ Mr. 
William Leyser O’Dwyer เลขาธิการด้านการค้าต่างประเทศจากรัฐโกยาของบราซิล พร้อมเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บราซิเลีย (นายพิชยพันธ์ุ  ชาญภูมิดล) และคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจของบราซิล จํานวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้
นําเข้าสินค้า และนักข่าวเศรษฐกิจของบราซิล ในโอกาสท่ีนําคณะเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-27 
พฤษภาคม 2558 เพ่ือติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ สร้างเครือข่ายทางการค้า และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอาหาร 
THAIFEX 2015   

 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้ง
สองฝ่ายมีศักยภาพ ปี 2557 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับบราซิลมีมูลค่าราว 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะ
ขยายตัวออกไปได้อีกมาก เน่ืองจากบราซิลมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรกว่า 
200 ล้านคน   

 พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยและบราซิลได้จัดต้ังกรรมาธิการร่วมไทย-บราซิล ตามบันทึกความเข้าใจ
ที่ได้ลงนามร่วมกันมาต้ังแต่ปี 2547 และได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2551 และ 2555 ทั้งน้ี ไทยได้เสนอ
ให้สานต่อการดําเนินงานเพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และได้เสนอเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า ไทย-บราซิล เพ่ือผลักดันความคืบหน้าในการดําเนินงาน โดย
จะใช้รูปแบบที่ให้ภาคเอกชนมีบทบาทนําและเป็นจุดเช่ือมต่อในการดําเนินงาน โดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้ทันทีและเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 นอกจากน้ี ไทยยังได้เชิญชวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการของบราซิล เข้ามาลงทุนในไทยโดยใช้ไทยเป็นฐาน
เพ่ือกระจายสินค้าและบริการไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยใช้จุดแข็งด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของไทย และพร้อม
ยืนยันความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในอีก 3 ปีข้างหน้าน้ี รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางรถไฟใน 2 เส้นทางสําคัญ โดยเส้นทางแรกเช่ือมต่อจากจีน ผ่าน สปป.ลาว มาไทยและลงไปสู่มาเลเซียและ
สิงคโปร์ และเส้นทางที่สองเป็นเส้นทางรถไฟในแนวตะวันตก-ตะวันออก (East-West Corridor) เช่ือมต่อจากอินเดีย 
ผ่านเมียนมา เข้าสู่ไทยและออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนามและกัมพูชา  

 ทั้งน้ี รัฐโกยาของบราซิลเป็นรัฐที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูง ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในระดับสูง อาทิ การลดภาษีให้ต้ังแต่
ร้อยละ 23 จนถึงร้อยละ 98 นอกจากน้ี ยังเป็นผู้นําในด้านการผลิตเน้ือวัว นํ้าตาล และทองคํา ในการส่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และยังเป็นผู้ผลิตยาสําคัญในลําดับต้นของบราซิล 
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 ในโอกาสน้ี ภาคเอกชนบราซิลแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไทยเดินทางไป
เยือนบราซิล เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และศึกษาลู่ทางในการขยายโอกาสในด้านธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์รับที่จะพิจารณาจัดคณะเดินทางเยือนในโอกาสท่ีเหมาะสม พร้อมเสนอให้บราซิลพิจารณาการจัดทํา
เขตการค้าเสรีกับไทย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากข้อตกลงทางการค้าที่บราซิลมีอยู่กับกลุ่มตลาดร่วมลาตินอเมริกา 
(MERCOSUR) ที่จะต้องเจรจาในนามของกลุ่ม ไม่สามารถเจรจาในลักษณะทวิภาคีแยกออกมาต่างหากได้ จึงขอให้
พิจารณาในส่วนที่จะสามารถดําเนินการได้ก่อน อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า เพ่ือผลักดัน
แผนงานในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  
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